



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔ ๙๑๐

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๒๓๒๓๖
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองได้แจ้งประกาศ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป และให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (นายอำเภอ) จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.๑ แบบ ปผ.๒ และแบบ ปผ.๓) ให้จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิริรัตน์ เทพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



<input checked="" type="radio"/> ปก. ()	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
<input type="radio"/> ผ.ค.ม. ()	เลขที่ 1156
<input type="radio"/> กง. ()	วัน ๘ ส.ค. ๒๕๖๖
<input type="radio"/> นิติกร ()	เวลา

ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๒๗๒๓๖

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองได้ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมการปกครองจึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบเป็นการทั่วไป

๒. พิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ) ตามแบบ ก.๑ และแบบ ก.๒ พร้อมทั้งจัดทำร่างประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทดังกล่าว และจัดส่งให้กรมการปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูล (ไฟล์ Excel) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ salary@dopa.go.th และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งรักษาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการ เช่น การแต่งตั้ง (เลื่อนระดับ) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการและจัดส่งให้กรมการปกครองตามกำหนดข้างต้นด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กรมการปกครอง (www.dopa.go.th หัวข้อ "ประกาศ-คำสั่ง")

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

Dur

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๒๘๑๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ salary@dopa.go.th



ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง การบริหารวงเงินการโอนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้บริหารวงเงินกำหนดวงเงินการโอนเงินเดือน และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหาร แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปก่อนการมีคำสั่งโอนเงินเดือน

ดังนั้น จึงขอประกาศการบริหารวงเงินการโอนเงินเดือน การกำหนดวงเงินการโอนเงินเดือน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารของข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน และข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับสูง โดยมีรายละเอียดตามแนวทางการโอนเงินเดือนของข้าราชการกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) แนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

แนวทางการโอนเงินเดือนข้าราชการ สังกัดกรมการปกครอง
(แบบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การบริหารวงเงินการโอนเงินเดือน
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ด้วย ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโอนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการโอนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนเงินเดือน โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ดังนั้น เพื่อให้การโอนเงินเดือนของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมถึงดำเนินการตามประกาศกรมการปกครอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง

๒. การแบ่งกลุ่มข้าราชการในการโอนเงินเดือน

ให้แบ่งกลุ่มข้าราชการในการบริหารวงเงินและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร คือ กลุ่มบริหาร ระดับต้น (ตำแหน่งรองอธิบดี)

๒.๒ กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย คือ

๒.๒.๑ กลุ่มอำนวยการ ระดับสูง ในราชการบริหารส่วนกลาง/
(ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง อธิการวิทยาลัย/
ปลัดจังหวัด ที่มาช่วยราชการหรือรักษาการในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่
ในสำนัก/กอง)

๒.๒.๒ กลุ่มอำนวยการ ระดับสูง ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(ตำแหน่งปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ระดับสูง)

๒.๒.๓ กลุ่มอำนวยการ ระดับต้น ในราชการบริหารส่วนกลาง
(ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง)

๒.๓ กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป แบ่งเป็น

๔ กลุ่มย่อย ดังนี้

๒.๓.๑ กลุ่มประเภทอำนวยการ ระดับสูง (นายอำเภอ) ที่มาช่วยราชการ
หรือรักษาการในตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก/กอง

๒.๓.๒ กลุ่มประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ
เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง/
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน
(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายใน
ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
และหัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

๒.๓.๓ กลุ่มประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติการ
และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสชำนาญงาน ปฏิบัติงาน
(กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนัก/กอง และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เป็นการภายใน ที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ)

๒.๓.๔ กลุ่มประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติการ
และประเภททั่วไป ระดับอาวุโสชำนาญงาน และปฏิบัติงาน ที่มีอัตราตำแหน่ง
อยู่ต่างสังกัด (กรม/จังหวัด/กระทรวง) แต่มาช่วยราชการกรมการปกครอง
(ส่วนกลาง) โดยไม่สังกัดหน่วยงานใด
(กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง
และรองอธิบดีกรมการปกครอง)

กรณีที่มีอัตราตำแหน่งอยู่ต่างสังกัด (กรม/จังหวัด/กระทรวง) แต่ได้รับมอบหมาย
ให้มาช่วยราชการกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยมอบหมายให้ช่วยราชการหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ให้หน่วยงาน
ดังกล่าวจัดข้าราชการผู้นั้นอยู่ในหน่วยงานนั้นและในกลุ่มตามประเภทและระดับตำแหน่งเดียวกันกับประเภท
ตำแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นครองอยู่

๓. การบริหารการเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ให้แบ่งวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ วงเงินร้อยละ ๒.๙๐

ให้จัดสรรให้แก่ข้าราชการในแต่ละกลุ่มตามที่แบ่งไว้ตามข้อ ๒ โดยนำผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ข้าราชการตามกลุ่มตำแหน่ง
ตามข้อ ๒.๒.๒ กรมการปกครองได้มีคำสั่ง ที่ ๓๙๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ในการบริหารวงเงินงบประมาณสำหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินโดยให้บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ ๒.๙๐
ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
และระดับต้น ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๓.๒ วงเงินร้อยละ ๐.๑๐

มีไว้เพื่อบริหารวงเงินในภาพรวมของกรมการปกครอง โดยจะจัดสรรให้แก่ข้าราชการ
ในแต่ละกลุ่มตามที่แบ่งไว้ตามข้อ ๒ โดยให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ เป็นผู้เสนอรายชื่อ

๓.๒.๑ ส่วนกลาง

กลุ่มประเภทและระดับตำแหน่ง	ผู้เสนอรายชื่อ
๑. ประเภทบริหาร ระดับต้น (รองอธิบดี)	อธิบดีกรมการปกครอง
๒. ประเภทอำนวยการ ระดับสูงและระดับต้น (ผู้ตรวจราชการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/ อธิการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ปลัดจังหวัด ที่มาช่วยราชการหรือรักษาการในตำแหน่งปฏิบัติ หน้าที่ในสำนัก/กอง)	อธิบดีกรมการปกครอง/รองอธิบดีกรมการปกครอง
๓. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าหน่วยงาน ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน)	รองอธิบดีกรมการปกครอง
๔. ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (นายอำเภอ) แต่มาช่วยราชการ/รักษาการในตำแหน่ง (กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนัก/กอง) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) และข้าราชการที่มีอัตราตำแหน่งอยู่ต่างสังกัด (กรม/จังหวัด/กระทรวง) แต่มาช่วยราชการ กรมการปกครอง (ส่วนกลาง) (กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสำนัก/กอง/ เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง และรองอธิบดีกรมการปกครอง)	รองอธิบดีกรมการปกครอง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองหรือที่ เทียบเท่า (ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง)

๓.๒.๒ ส่วนภูมิภาค

กลุ่มประเภทและระดับตำแหน่ง	ผู้เสนอรายชื่อ
อำนวยการ ระดับสูง : ส่วนภูมิภาค (ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ระดับสูง)	อธิบดีกรมการปกครอง/รองอธิบดีกรมการปกครอง

กรณีข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในโควตาพิเศษ (จากวงเงินที่กันไว้ ร้อยละ ๐.๑๐) โดยจะได้รับเพิ่มเติมจากการเลื่อนเงินเดือนในโควตาปกติในอัตราร้อยละที่แตกต่างกันได้ คือร้อยละ ๐.๒๕ หรือ ๐.๕๐ หรือ ๐.๗๕ หรือ ๑.๐๐ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑.๐๐ ต่อคน ซึ่งข้าราชการผู้นั้น จะต้องเป็นผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับรอบระยะเวลาการประเมินที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) อยู่ในระดับดีเด่นหรือระดับดีมาก และเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ดีเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์และบังเกิดผลดีต่อราชการ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบปกติ

หากมีวงเงินคงเหลือของวงเงินร้อยละจากกลุ่มข้าราชการในการเลื่อนเงินเดือนที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้อธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินคงเหลือนดังกล่าวไปให้กลุ่มอื่น

/ ๔. กรณีข้าราชการ ...

๔. กรณีข้าราชการได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔.๑ ข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ

ให้หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมอบหมาย ให้ไปปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยนำอัตราเงินเดือน ของข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการนั้น มาคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนรวมกับข้าราชการ ในหน่วยงานถือเสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่งของหน่วยงาน

ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยนำอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มาคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนรวมกับข้าราชการในกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถือเสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

๔.๒ ข้าราชการของส่วนราชการอื่น (กรม/จังหวัด/กระทรวง) ได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการ ในหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ให้หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมอบหมาย ให้มาช่วยราชการทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยนำอัตราเงินเดือน ของข้าราชการที่มาช่วยราชการนั้นมาคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนรวมกับข้าราชการในหน่วยงาน ซึ่งถือเสมือน เป็นข้าราชการคนหนึ่งของหน่วยงาน

ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย ให้มาช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ให้สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยนำอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง มาคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน รวมกับข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ถือเสมือนเป็นข้าราชการคนหนึ่งของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

๔.๓ ข้าราชการของส่วนราชการอื่น (กรม/จังหวัด/กระทรวง) ที่ได้รับมอบหมาย ให้มาช่วยราชการกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ไม่ได้สังกัดสำนัก/กอง : กลุ่มข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการอธิบดีกรมการปกครองและรองอธิบดี กรมการปกครอง)

ให้ผู้บังคับบัญชาที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการเป็นผู้ประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้นำมาคำนวณรวมกับ กลุ่มข้าราชการที่มาช่วยราชการในกรณีนี้

/ยกตัวอย่าง...

ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการกรมการปกครอง โดยปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการประเมินให้สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการที่มาช่วยราชการนั้น โดยนำมาคำนวณรวมกับกลุ่มข้าราชการที่มาช่วยราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนัก/กอง ด้วยกัน

๔.๔ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการอื่น (กรม/จังหวัด/กระทรวง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานของกรมการปกครองที่มีข้าราชการได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการอื่น (กรม/จังหวัด/กระทรวง) ตัดชื่อและฐานในการคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นออกจากหน่วยงานของตน เนื่องจากส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยถือเป็นข้าราชการคนหนึ่งเป็นส่วนราชการนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ข้าราชการสังกัดสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยนำอัตราเงินเดือนของข้าราชการที่มาช่วยราชการนั้น มาคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนรวมกับข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นข้าราชการคนหนึ่งของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ : ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง หมายถึง ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในราชการบริหารส่วนกลาง และข้าราชการต่างสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้มาช่วยราชการกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)

แนวทางการดำเนินการโอนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง)
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เพื่อให้การพิจารณาโอนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนัก/กอง พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. สํารวจข้าราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่จริงและมีคุณสมบัติเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามข้อ ๑.๑, ๑.๒ และข้อ ๑.๓ โดยไม่ต้องคำนึงถึงอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายของข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ ณ ที่ใด

๑.๑ เป็นข้าราชการที่มีคำสั่งมอบหมายให้มาช่วยราชการในสำนัก/กอง เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตั้งแต่ ๓ เดือน ๑ วัน ขึ้นไป)

๑.๒ เป็นข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ที่มีคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ส่วนกลาง (สำนัก/กอง) ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๓ เป็นข้าราชการที่รับโอนมารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตามข้อ ๑ และนำอัตราเงินเดือนของผู้ นั้นไปคำนวณรวมเป็นวงเงินการโอนเงินเดือนและบริหารวงเงินการโอนเงินเดือนในสำนัก/กอง ด้วย โดยให้คำนวณวงเงินไม่เกินร้อยละ ๒.๙๐ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในสำนัก/กอง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ (ไม่ต้องคำนึงถึงอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายของข้าราชการรายดังกล่าวอยู่ ณ ที่ใด)

ทั้งนี้ ไม่รวมฐานเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดที่มีคำสั่งมอบหมายให้ไปช่วยราชการ (ต่างจังหวัด/กรม/กระทรวง) หรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น (สำนัก/กอง) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๓. การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและอัตราร้อยละการโอนเงินเดือน ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละสำนัก/กอง ในการกำหนดร้อยละการโอนเงินเดือนภายใต้วงเงินการโอนเงินเดือน ที่ได้รับการจัดสรร (วงเงินร้อยละ ๒.๙๐) โดยให้อัตราร้อยละการโอนเงินเดือน (โควตาปกติ) ขึ้นต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ ๒ และขั้นสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ ๔ ทั้งนี้ การกำหนดระดับผลการประเมินและช่วงคะแนน การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการปกครอง (กองการเจ้าหน้าที่) กำหนด

๔. กรณีข้าราชการในสังกัดสำนัก/กอง รายใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาโอนเงินเดือน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการโอนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้ นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ด้วย

๕. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเงินเดือนในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการโอนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๕.๑ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ ๖๐

๕.๒ ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมีโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕.๓ ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน

๕.๔ ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

๕.๕ ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือได้ปฏิบัติ ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือนก่อนถึงแก่ความตาย กล่าวคือ

๕.๕.๑ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕.๕.๒ ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ได้ถึงแก่ความตายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นับเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบ ๔ เดือน พอดี กรณีนี้จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (วันที่ถึงแก่ความตาย)

๕.๖ ผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๕.๗ ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๕.๘ ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน

๕.๙ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ ๕.๖ หรือ ๕.๗ และวันลาดังต่อไปนี้

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วย การจ่ายเงินเดือน

(ข) ลาคลดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน

(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน ๖๐ วันทำการ

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะที่เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

(จ) ลาพักผ่อน

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ตามกฎหมาย

(ณ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

การนับจำนวนวันลาสำหรับการลาป่วยและการลากิจส่วนตัว ให้นับเฉพาะวันทำการ

๖. ให้ยกเลิกการรอลุ้นเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา หากถูกลงโทษให้งดเลื่อนเงินเดือน เฉพาะในรอบการประเมินที่ถูกลงโทษ

๗. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนให้เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐานในการคำนวณ โดยใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ห้ามใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ เท่ากัน และให้เลื่อนได้สูงสุดไม่เกินเงินเดือนที่สูงกว่าขั้นสูงกว่าตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ที่ ก.พ. กำหนด

๘. การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อน ถ้ามีเศษไม่ถึง ๑๐ บาท ให้ปัดเป็น ๑๐ บาท สำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงกว่าตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้นำเงินที่คำนวณมาพิจารณา เลื่อนเงินเดือนจนถึงเงินเดือนสูงสุด ส่วนที่เหลือให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ไม่ให้ปัดเศษ

/ ๙. ให้จัดทำร่าง ...

๙. ให้จัดทำร่างประกาศอัตราร้อยละของฐานที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๑๐. ให้ใช้แบบพิมพ์สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ แบบ ก.๑ แบบสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

๑๐.๒ แบบ ก.๒ แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

๑๐.๓ แบบ ป.ก. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน

แนวทางการดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

กรมการปกครอง กำหนดแนวทางเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ หนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) มี ๔ ลักษณะ คือ
๑.๕ ขึ้น, ๑ ขึ้น, ๐.๕ ขึ้น และไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ มาถือปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (ค่าจ้างเต็มขั้น) กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้
๐.๕ ขึ้น หรือ ๑ ขึ้น หรือ ๑.๕ ขึ้น ให้ได้รับ "ค่าตอบแทนพิเศษ" ในอัตราตามกรณี ดังนี้

- ร้อยละ ๒ ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (กรณี ๐.๕ ขึ้น)
- ร้อยละ ๔ ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (กรณี ๑ ขึ้น)
- ร้อยละ ๖ ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (กรณี ๑.๕ ขึ้น)

โดยค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับ ไม่ให้ปิดเศษ

๓. การคำนวณโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวนโควตา ๒ ขึ้น รวมทั้งปี ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖) รวมกับครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
ให้กำหนดโควตาไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. การใช้แบบพิมพ์สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ให้ใช้แบบพิมพ์ ดังต่อไปนี้

- ๔.๑ แบบ ลจ.๑ แบบบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
- ๔.๒ แบบ ลจ.๒ แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
๑ ขึ้น/ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ (๑ ขึ้น)

๔.๓ แบบ ลจ.๓ แบบบัญชีรายละเอียดผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

๔.๔ แบบ ลจ.๔ แบบบัญชีรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ

๔.๕ แบบ ลจ.๕ แบบบัญชีรายละเอียดลูกจ้างประจำผู้ไม่สมควรหรือยังไม่อาจเลื่อนขั้นค่าจ้าง

อัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง
 ประเภทอำนาจการ ระดับสูง
 จังหวัด.....

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอเสนออัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนาจการ ระดับสูง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัด..... ดังนี้

ระดับการประเมิน	ช่วงคะแนน	ร้อยละที่ได้เลื่อน
ดีเด่น		
ดีมาก		
ดี		
พอใช้		
ต้องปรับปรุง		

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่

หมายเหตุ : เป็นดุลพินิจของแต่ละจังหวัดในการเสนอช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเสนอร้อยละการเลื่อนเงินเดือนภายใต้วงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๑๗๓๗๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘



แบบ ปผ.๑

กรมการปกครอง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน

รอบการประเมิน รอบที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 รอบที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับการประเมิน

ตำแหน่ง

ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ

ระดับตำแหน่ง ระดับสูง สังกัด ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ชื่อผู้ประเมิน นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร

คำชี้แจง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน ๓ หน้า ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุนายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน โดยใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรม การปฏิบัติราชการ และน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ ๒ นี้ ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการ รวมด้วย

- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
- สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม การปฏิบัติราชการให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น

ส่วนที่ ๒ : การสรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน	คะแนน (ก)	น้ำหนัก (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)
องค์ประกอบที่ ๑ : ผลสัมฤทธิ์ของงาน		๗๐ %	
องค์ประกอบที่ ๒ : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)		๓๐ %	
	รวม	๑๐๐ %	

ระดับผลการประเมิน

- ดีเด่น
- ดีมาก
- ดี
- พอใช้
- ต้องปรับปรุง

ส่วนที่ ๓ : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลาที่ต้องการ การพัฒนา

ส่วนที่ ๔ : การรับทราบผลการประเมิน

ผู้รับการประเมิน :	
<input type="checkbox"/> ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว	ลงชื่อ : ตำแหน่ง : (.....) นายอำเภอ..... วันที่ :
ผู้ประเมิน :	
<input type="checkbox"/> ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ	ลงชื่อ : (นายวีระ ฤกษ์วาณิชกุล)
<input type="checkbox"/> ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่ แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ โดยมี เป็นพยาน	ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดสกลนคร วันที่ :
	ลงชื่อ :พยาน ตำแหน่ง : วันที่ :

ส่วนที่ ๕ : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วยกับผลการประเมิน	
<input type="checkbox"/> มีความเห็นต่าง ดังนี้.....	ลงชื่อ : ตำแหน่ง : วันที่ :
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วยกับผลการประเมิน	
<input type="checkbox"/> มีความเห็นต่าง ดังนี้.....	ลงชื่อ : ตำแหน่ง : วันที่ :

แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ

แบบ ผ.๒

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ช่วงต้นรอบการประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง นายอำเภอ สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

ชื่อผู้ประเมิน นายวิระ ฤกษ์วานิชย์กุล ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือชื่อขึ้นไป นางจรัสดี เทพอาสน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

สมรรถนะหลัก	สมรรถนะ	ระดับที่คาดหวัง (ก)	ระดับที่ประเมินได้ (ข)	ผลการประเมิน (ค = ข - ก)	หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์		๔			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> จำนวนสมรรถนะที่ผ่านการประเมิน* X ๑๐๐ จำนวนสมรรถนะที่ประเมินทั้งหมด </div> สมรรถนะที่ผ่านการประเมิน* หมายถึง สมรรถนะที่มีผลการประเมินในช่อง ค ตั้งแต่ ๐ คะแนนขึ้นไป (ไม่ติดลบ) สูตรคะแนนการประเมินสมรรถนะ เท่ากับ
๒. บริการที่ดี		๔			
๓. การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ		๔			
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม		๔			
๕. การทำงานเป็นทีม		๔			
				 X ๑๐๐ = ร้อยละ.....

ช่วงปลายรอบการประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง นายอำเภอ สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบผลการประเมินสมรรถนะ)

ชื่อผู้ประเมิน นายวิระ ฤกษ์วานิชย์กุล ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (ยืนยันผลการประเมินสมรรถนะ)

ชื่อผู้บังคับบัญชาหรือชื่อขึ้นไป นางจรัสดี เทพอาสน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม _____

(เห็นชอบผลการประเมินสมรรถนะ)

แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบ ปผ.๓

รอบการประเมิน

ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ช่วงต้นรอบการประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง นายอำเภอ.....สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

ชื่อผู้ประเมิน นายวิระ ฤกษ์วณิชกุล ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป นางจิวรีรัตน์ เทพอาสน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม _____ (รับทราบข้อตกลง)

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับเป้าหมาย					คะแนน (ก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ข)	รวมคะแนน (กxขx๒๐)
	๑	๒	๓	๔	๕			
๑. ร้อยละของตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์/ค่ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม/จังหวัดที่สำเร็จตามเป้าหมาย (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐		ร้อยละ ๒๐	
๒. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนหรือการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนตามแนวทางของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (รอบ ๖ เดือน)	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕		ร้อยละ ๒๐	
๓. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบของทั้งทำการปกครองอำเภอเป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด (รอบ ๖ เดือน)	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕		ร้อยละ ๒๐	

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย				คะแนน (ก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ข)	รวมคะแนน (กxขx๒๐)
	๑	๒	๓	๔			
๔. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ค่าคะแนน ระดับ d	ค่าคะแนน ระดับ c	ค่าคะแนน ระดับ B	ค่าคะแนน ระดับ AA		ร้อยละ ๒๐	
๕. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจผู้รับบริการของอำเภอ (งานปกครอง งานทะเบียนและบัตร งานความมั่นคง งานอำนวยความสะดวก)	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔		ร้อยละ ๒๐	
					รวม	๑๐๐	

ช่วงปลายรอบการประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน ตำแหน่ง นายอำเภอ.....สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (รับทราบผลการประเมินสมรรถนะ)

ชื่อผู้ประเมิน นายธีระ ฤกษ์วานิชย์กุล ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร สังกัด กรมการปกครอง ลงนาม _____ (ยืนยันผลการประเมินสมรรถนะ)

ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดสกลนคร สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม _____

(เห็นชอบผลการประเมินสมรรถนะ)